

Bản tin Giáo phận - tháng 4/2009

Cùng nhau mừng lễ Chúa Phục Sinh

Trưởng Giáo phận Saitama
Giám mục Mác-se-li-nô Tani Daiji

Tìm hiểu về ý nghĩa gốc của lao động

Do nguy cơ tài chính phát sinh ở Hoa Kỳ, sự bất an về tài chính và đời sống ngày càng gia tăng trên khắp thế giới. Không chỉ những người Nhật mà cả những di trú dân đang lâm vào tình trạng khổ sở vì bị sa thải. Những yếu điểm và nguy hiểm của chủ nghĩa nguyên lý thị trường vốn chỉ ưu tiên cho việc mưu cầu lợi nhuận đã được phơi bày. Các luật pháp và chính sách của Nhật Bản đã thể hiện rõ rệt việc chưa xem những di trú dân là con người và là anh chị em. Chắc hẳn nhiều người đã biết đến điều này.

Vào cuối và đầu năm nay, tôi và ủy ban Giám mục đặc trách về vấn đề xã hội đã đưa ra một sứ điệp. Trong các vấn đề liên quan đến sinh mệnh và nhân quyền như bị mất việc, có cả những người lao động và những gia đình mất luôn cả chỗ ở, nên chúng tôi kêu gọi anh chị em bàn thảo về những gì có thể làm được và tiến hành giúp đỡ họ. Nhiều Giáo xứ đã nêu lên vấn đề này trong các buổi họp, cũng như đã nỗ lực và tiến hành trợ giúp. Các vấn đề liên quan đến đời sống như thế chưa bao giờ được nêu lên trong các buổi họp của các Giáo xứ từ trước đến nay. Tôi cũng rất vui mừng về điều này. Xin cảm tạ Thiên Chúa vì đã đón nhận được hồng ân của Ngài ngay cả trong những lúc cùng cực.

Trong thập điều của Mô-sê, có luật “Hãy thánh hóa ngày sa-bát” (Xh 20, 8). Đã có những buổi lao động bị cưỡng bức khủng khiếp (1, 11-14), xâm phạm tự do tín ngưỡng (5, 17) và bóc lột lao động dưới thời vua Pha-ra-ô tại Ai-cập. Ngày sa-bát không phải là ngày nhằm để gia tăng hiệu quả của lao động. Lao động không phải nhằm để tăng lợi nhuận và cũng không phải nhằm để bóc lột. Theo công trình tạo dựng của Thiên Chúa, có lao động và có nghỉ ngơi. Qua lao động, con người tham dự vào công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và con người dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ trong ngày sa-bát. Luật “Hãy thánh hóa ngày sa-bát” là luật Thiên Chúa giải thoát sự lao động và nghỉ ngơi đã bị xem thường dưới những hình thức đàn áp và bóc lột.

Trong thời kỳ bất an về kinh tế và đời sống hiện nay, chúng ta có thể đọc được dấu chỉ của thời đại. Đó là việc chúng ta nhìn lại sự kính trọng con người giống hình ảnh Thiên Chúa (Imago Dei), nhìn lại ý nghĩa gốc của lao động và nghỉ ngơi. Mong sao luật pháp và chính sách Nhật Bản liên quan đến lao động và những người lao động di trú toát lên được sứ điệp và lời dạy của Thiên Chúa.

Chủng viện Công giáo Nhật Bản chào đời

Năm nay, phó tế Fujita Megumi sẽ được chịu chức linh mục và chủng sinh Nelson Seno Cabasisi sẽ được chịu chức phó tế trong Giáo phận. Trong năm nay, có 7 chủng sinh (gồm cả phó tế Nelson) đang được đào tạo tại chủng viện. Ngoài ra, có thêm 3 thỉnh sinh đang chuẩn bị theo ơn gọi làm linh mục. Xin cảm tạ những hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ngài.

Từ trước đến nay, tại Nhật Bản có 2 chủng viện : Tokyo và Fukuoka. Bắt đầu từ năm nay, cả 2 chủng viện này sẽ kết hợp thành một và trở thành “ Chủng viện Công giáo Nhật Bản ”. Năm nay, có 48 chủng sinh được đào tạo tại chủng viện. Đây quả là một niềm vui khi các chủng sinh được đào tạo cùng một nơi để gánh vác Giáo hội

tương lai.

Thế nhưng, từ sự kết hợp này, số tiền mà Giáo phận phụ trách đóng cho chủng viện sẽ tăng khoảng 2 triệu Yên. Các khoản chi phí đào tạo của Giáo phận trong năm 2008 là 18 triệu Yên, năm 2009 sẽ lên đến 20 triệu Yên. Các khoản chi phí này được chi trả là nhờ vào sự đóng góp của các hội viên “ Một hạt lúa mì ”, chi phí đào tạo tại chủng viện được đóng góp từ các Giáo xứ, và các khoản tiền lãi sinh ra từ tài sản của Giáo phận. Năm 2008, nhờ sự hợp tác của anh chị em, số tiền thu được từ hội “ Một hạt lúa mì ” là 6 triệu Yên, chi phí đào tạo được đóng góp từ các Giáo xứ là 4 triệu Yên. Mong sao một ngày gần đây, với sự đóng góp của hội “ Một hạt lúa mì ” và “ chi phí đào tạo tại chủng viện ” được đóng góp từ các Giáo xứ sẽ đủ để chi trả.

Tôi mong muốn số hội viên “ Một hạt lúa mì ” sẽ tăng thêm. Xin những anh chị em đã trở thành hội viên “ Một hạt lúa mì ” kêu gọi nhiều người ở nhiều nơi nhằm gia tăng số hội viên. Tôi cũng xin các Giáo xứ kêu gọi sự hợp tác đóng góp vào chi phí đào tạo tại chủng viện. Tóm lại, xin anh chị em cầu nguyện cho các chủng sinh và các thỉnh sinh.

Nhiều hoạt động đã được thực hiện

Nhà thờ Joso tọa lạc ở tỉnh Ibaraki thuộc khu vực phía Tây đã được xây dựng vào tháng 2. Ngôi Thánh Đường mới của Giáo xứ Kaminokawa tọa lạc ở tỉnh Tochigi thuộc khu vực phía Nam đã được cung hiến vào tháng 3. Xin cảm ơn sự hợp tác của các khu, sự hợp tác và cầu nguyện của tất cả các Giáo xứ trong Giáo phận Saitama.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo phận, “ Đại hội bóng đá giữa các khu ” (được tổ chức vào ngày 4 tháng 5) sẽ trao giải thưởng nhờ vào sự đóng góp của Dòng Capuchin. Ngoài ra, trường học nữ Kaisei Utsunomiya đã sẵn sàng cung cấp hội trường. Trong tình hình kinh tế còn khó khăn, nhưng các khu vẫn chuẩn bị cho đại hội bóng đá sắp tới. Cũng có phần thưởng cho các nhóm ủng hộ, xin anh chị em hãy tham dự. Chắc hẳn, đây là đại hội thật vui.

Trong năm nay, các Giáo phận khác không phụ trách đại hội Công Lý và Hoà Bình Saitama (từ ngày 10/10 đến ngày 12/10), nên Giáo phận Saitama đã phụ trách nhờ vào sự hợp tác của anh chị em Giáo xứ Omiya và nhiều Giáo xứ khác nữa. Ủy ban phụ trách đại hội đang chuẩn bị chương trình “ Bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bất kỳ người nào cũng có thể tham gia ”. Cũng có khẩu hiệu “ Đại hội công lý và hòa bình dành cho các cô, các chú ”, nhưng các bạn trẻ đã phản đối vì cho rằng khó tham dự, nên khẩu hiệu ấy đã được rút lại và đang được chuẩn bị lại. Mời các bạn trẻ hãy tham gia. Các nhóm học hỏi sẽ được phân chia tại một vài Giáo xứ. Tôi rất vui khi anh chị em cùng nhau quây quần chung bàn ăn và cùng nhau học hỏi.

Đại hội Giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 tại Fukaya do các khu vực phía Tây và phía Đông Saitama phụ trách. Tôi nghe nói là cũng sẽ có mục “ Hành trình Thánh Kinh ” trong các bước của đại hội Giáo phận. Bắt đầu từ năm 1992, đại hội Giáo phận được tổ chức cứ 2 năm một lần. Đại hội này là cuộc gặp gỡ thể hiện tính hiệp nhất, hợp tác và giao lưu của dân Chúa. Xin anh chị em hãy vượt qua rào cản ngôn ngữ và kêu gọi nhiều người tham dự.

Cùng nhau mừng lễ Chúa Phục Sinh !

Tuy rằng chúng ta đang ở trong hoàn cảnh bất an về đời sống và kinh tế, nhưng chính trong hoàn cảnh này, với tư cách là anh chị em với nhau, chúng ta lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, cùng nhau quây quần chung bàn ăn, cùng nhau chia sẻ những vui buồn và mạnh dạn tiến bước trong niềm hy vọng.